


Samantekt íbúafundar borgastjóra í Breiðhol� 27. janúar 2024 

 

Borgarstjórinn í Reykjavík hélt opinn íbúafund í Breiðholtsskóla þann 27. janúar 2024 þar sem boðið 
var upp á samtal íbúa og borgarstjóra. 88 manns sótu fundinn.  

 

Borgarstjóri opnaði fundinn og kynn� fyrirkomulag. Áhersla væri á þáttöku gesta með annarsvegar 
umræðu í hópum og hins vegar í formi könnunar á forri�nu Men� þar sem hver og einn fundargestur 
gæ� set inn sínar áherslur og tekið þát í að mynda orðaský sem bir�st á skjá. Í framhaldi af því væri 
orðið gefið laust og fólk gæ� betur útskýrt málið fyrir öllum fundagestum, auk þess sem starfsfólk 
borgarinnar gæ� betur tekið niður ábendingar. 

 

Hvað er það besta við Breiðholtið?  

Ges�r voru spurðir hvað væri það besta í þeirra nærumhverfi. 

Ges�r nefndu langfles�r nátúruna sem það besta í Breiðhol�nu, nálæg við Elliðaárdalinn og önnur 
græn svæði, góða göngus�ga og góð tækifæri �l ú�vistar. Þá var einnig talað um að hverfið væri rólegt 
og rótgróið, þar væri góð þjónusta og góð innviði, heilsugæsla, bókasafn, sundlaugar, líkamsrækt og 
fleira. Nokkrir ges�r nefndu að skólakerfið væri got í Breiðhol� og að þeir væru ánægðir með 
�ölmenningarlegt samfélag og þjónustu við innflytjendur í hverfinu.  

Orðaský fundargesta: 

 

Hvað má bæta í Breiðholti?  

Næst voru ges�r spurðir hvað mæ� bæta í þeirra hverfi. 

Mikil áhersla var lögð á nánasta umhverfi, íbúar lögðu áherslu á að vilja vernda og viðhalda grænum 
svæðum og margir nefndu að mest æ� að byggja fimm hæða blokkir í Breiðhol�. Þá nefndu þó 



nokkrir að bæta æ� göngus�ga og umhirðu. Einnig var mikið áhersla lögð á að efla æ� Mjóddina, 
þjónustuna þar og svæðið í kring.  

Töluvert var ræt um að íbúar vilji aukin samskip� við borgaryfirvöld, að það sé hlustað á íbúa, 
samskip� séu meiri og að auðveldara sé að nálgast upplýsingar.  

Ges�r minntust einnig á orðspor Breiðholtsins, það æ� að bæta umtal og hæta að tala hverfið niður. 
Að lokum var einnig minnst á að bæta þyr�i almenningssamgöngur innan og utan kerfis.   

Orðaský fundargesta: 

 

 

Hvað á borgarstjóri að setja í forgang?  

Í lok fundar voru ges�r spurðir hvaða mál borgarstjóri æ� að setja í forgang.  

Ges�r töluðu um að borgarstjóri æ� að setja í forgang að tala Breiðhol�ð upp, bæta 
almenningssamgöngur og vernda græn svæði. Einnig nefndu ges�r að setja æ� skólamál í forgang, 
bæði leikskóla og grunnskóla.  

 

Einstaka hugmyndir  

• Keilusalur fyrir ÍR  
• Bæta sundlaugarsvæðið  
• Rífa gamla kjarna  
• Stofna ungmennahús  
• Laga lýsingu á bílastæðinu við ÍR 
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